
Nd. 214. Nefndarálit
iun frv. lil 1. um breyt. á 1. nr. 20 frá  13. jan. 1938, um  bænilaskóla.

F rá  minni hluta landbiinaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur rætt jjetta mál og ekki getað orðið sammála uin af- 
greiðslu þess. Meiri hluti nefndarinnar vill afgreiða málið með rökstuddri dagskrá, 
en minni h lu tinn  leggur til, að frv. verði samþykkt.

Með breytingu þeirri, sem gerð var í lögunum uin bændaskóla 1938, sem miðaði 
að því að auka verklega námið og gera það fjölþættara en það var áður, var áreiðan- 
lega stefnt í rétta átt. Reynslan, sem fengizt hefur síðan, sýnir það greinilega, að 
ungir menn, sem hyggja á það að helga sveitunum kra f ta  sína og lífsstarf, sækja 
nú m eira eftir skólavist í bændaskólunum  en áður var. Síðustu ár in  hefur ekki 
verið liægt að taka á móti öllum, sem sótt hafa um inntöku i þessa skóla. E r 
jtetta gleðilegur vottur um skilni-ng ungra m anna á nauðsyn jress að húa sig vel undir 
bændastörfin. Við lítum svo á, að að j>ví beri að keppa af hálfu  jiess opinbera, að skil- 
yrði séu fyrir  hendi til þess að inæta þeirri fróðleiks- og verknámslöngun, sem fram 
kem ur í óskuin m anna  um að kom ast í búnaðarskólana. Stefna sú, sein fylgt hefur 
verið hér á landi í skólamálum að undanförnu, slendur vafalaust mjög til bóta að því 
leyti, að það ber að leggja meiri áherzlu á það en gert hefur verið að haga kennsl- 
unni þannig, að hún  komi inönnum að sein .inestum notum í því daglega lífi. Einkuin 
og sér í lagi bcr að keppa að því að auka hagnýtt verklegt nám  í skólum landsins. Með 
jieirri tilhögun í þessu efni, sem nú er á kennslunni í bændaskólunum, er betur en 
áður fyr ir  þessu séð, jiótt ýmislegt standi þar til bóta. Það er því hin mesta nauðsyn 
að styðja að þróun þessara mála, sem hiklaust má telja mjög mikilsverðan þátt 
í framtíð landbúnaðarins.

Aljiingi, 18. apríl 1941.

Jón  Pálmason, Pétur Ottesen. 
fundaskr., frsm.


